



สภานิติบัญญัติ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน

วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายธัชชญาณ์ฉวี เจียรนันทกานนท์ เลขานุการประธานรัฐสภา และ นายวัฒนา ช่างไพเราะ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมให้การรับรอง นายเซียว จื้อเหิง รองประธานสภาประชาชนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวต้อนรับรองประธานสภาประชาชนมณฑลกวางตุ้ง และคณะ ด้วยความยินดี พร้อมทั้งกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันที่มีมาเป็นเวลานาน ซึ่งเปรียบเสมือนกับญาติมิตร และได้กล่าวถึงการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้มาเยือนรัฐสภาไทยเมื่อไม่นานมานี้ โดยประธานรัฐสภา ได้เรียกประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างสมเกียรติ รวมทั้งได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไทย-จีน ซึ่งนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ณ ห้องประชุมรัฐสภา ด้วย นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ที่ได้กล่าวประสบความสำเร็จ ทั้งการเดินทางไปเยือน และการต้อนรับการมาเยือน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นซึ่งจะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนต่อไป โดยอาศัยการส่งเสริมการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ โดยจัดเวทีให้นักธุรกิจชาวไทยและชาวจีนได้พบปะกัน อีกทั้งยังได้กล่าวถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจอันดับสองของโลก และอีกไม่นานจะก้าวสู่อันดับหนึ่งอย่างแน่นอน ซึ่งประเทศไทยก็เป็นประตูสู่อาเซียนของจีน ดังนั้นทั้งสองประเทศควรให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภา ได้ฝากความปรารถนาดีไปยังประธานสภาประชาชนมณฑลกวางตุ้งด้วย

รองประธานสภาประชาชนมณฑลกวางตุ้ง กล่าวขอบคุณประธานรัฐสภา ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น สำหรับการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ นอกจากนี้จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างมณฑลกวางตุ้งและไทยแล้ว ยังเป็นการพบปะหารือในเรื่องโครงการร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงวิธีการส่งเสริมและพัฒนาการทำงานของบุคลากรทั้งสองประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือของสภาทั้งสองในด้านต่าง ๆ และเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปยางพาราของจีนในจังหวัดต่าง ๆ จำนวน ๕ สาขา ได้แก่ จังหวัดสตูล ตรัง สุราษฎร์ธานี ชลบุรี อุตรธานี และจะก่อตั้งโรงงานขึ้นอีก ๒ สาขา ที่ จังหวัดนครพนม และ ชุมพร ในกรณีนี้ได้กล่าวเรียนเชิญประธานรัฐสภา เดินทางไปเยือนมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งประธานรัฐสภาได้กล่าวตอบรับด้วยความยินดี